

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1184/STP-PBGDPL ngày 09/11/2021 về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh (sau đây viết tắt là Văn phòng) báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân công chức, người lao động tự nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong PBGDPL và thi hành pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao hiệu quả Luật PBGDPL.

b) Đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh: Ban hành kịp thời, đầy đủ các kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2021, trong đó tập trung đến công việc đẩy mạnh cải cách TTHC như: Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 28/01/2021); Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 03/02/2021); Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29/01/2021); Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2021).

c) Để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, Văn phòng đã ban hành nhiều văn bản trong năm 2021: Kế hoạch số 1782/KH-VP ngày 30/12/2020 về công tác cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 144/KH-VP ngày 29/01/2021 về công tác PCTN năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch số 363/KH-VP ngày 26/3/2021 về thực hiện QCDCCS và công tác dân vận chính quyền năm 2021; Kế hoạch số 385/KH-VP ngày 31/3/2021 về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 1606/KH-VP ngày 30/11/2020 để triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 1562/VP-NC ngày 07/10/2021 về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021...

2. Kết quả đạt được

a) Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Văn phòng hiện nay có 01 Phó Chánh Văn phòng là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh (*Quyết định số 01/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 15/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Quảng Ngãi*). Theo Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Ngãi thì hiện nay Văn phòng có 04 báo cáo viên pháp luật.

b) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Trong năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cho công chức, viên chức và người lao động.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác PBGDPL: Quyết định số 1521/QĐTTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.. Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2021.

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản của tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2021 về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-HĐPBGDPL ngày 04/3/2021 của Hội đồng về triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Hội đồng; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 09/4/2021 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang

thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2021; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021”,...

- Phổ biến các quy định pháp luật về chuyên ngành, pháp luật về dân sự, hình sự, kinh tế, tài chính, đất đai, khiếu nại, tố cáo,... và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thực tế theo từng giai đoạn cụ thể để kịp thời nắm bắt thông tin tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến triển khai các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động cập nhật thông tin về dịch bệnh từ kênh thông tin chính thống của Bộ Y tế, Sở Y tế và của cơ quan có chức năng có liên quan trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để triển khai đến công chức, người lao động trong cơ quan biết, thực hiện và yên tâm công tác.

- Tiếp tục phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi thường xuyên đưa các tin, bài về việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến; gửi hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện, góp phần tuyên truyền công dân, tổ chức tuân thủ các quy định về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cũng như đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 trên địa bàn tỉnh (*Công văn số 1931/UBND-HCC ngày 07/5/2021 về việc giải quyết thủ tục hành chính trong tình hình dịch Covid-19; Công văn số 1033/VP-HCC ngày 15/7/2021 về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch Covid19; Công văn số 1693/VP-HCC ngày 27/10/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh...*).

- Trong năm, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, cũng như tính chất đặc thù công việc, Văn phòng UBND tỉnh cử báo cáo viên, công chức chuyên môn phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện Nghĩa Hành và UBND huyện Tư Nghĩa để báo cáo chuyên đề công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Trà Bồng, tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính và sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tại UBND các huyện Nghĩa Hành và UBND huyện Tư Nghĩa.

- Ước đến 11 tháng đầu năm 2021 có tổng cộng hơn 11.500 tin, bài, ảnh, video được đăng lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020 trong đó có nhiều tin, bài liên quan đến công tác PBGDPL.

*** Hình thức PBGDPL:**

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị Đảng bộ; các cuộc họp giao ban của Văn phòng; các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của các phòng, ban, đơn vị; các tổ chức đoàn thể: Chi bộ, Chi đoàn Thanh niên và Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh.

- Cung cấp văn bản, thông tin qua hình thức gửi văn bản giấy; tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, văn bản trên mạng nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh.

- Phối hợp tập huấn, tuyên truyền theo đề nghị của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; phối hợp với Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ngãi đưa các tin, bài. Đăng các tin, bài viết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của Văn phòng.

c) Kết quả tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" (09/11):

Văn phòng ban hành Công văn số 1562/VP-NC ngày 07/10/2021 Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, trong đó khuyến khích công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trong đó có Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng (do Thanh tra Chính phủ phát động), tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường viết tin, bài tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp, pháp luật trên trang tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh nhằm tạo sự quan tâm và nhận thức trong công tác thi hành và bảo vệ pháp luật.

Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị Đảng bộ; các cuộc họp giao ban của Văn phòng; các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của các phòng, ban, đơn vị; các tổ chức đoàn thể: Chi bộ, Chi đoàn Thanh niên và Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp như: Hiến pháp, pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, bảo vệ môi trường...

Ngoài ra, Văn phòng thực hiện tuyên truyền trên bảng điện tử trước trụ sở cơ quan và trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (hiện nay là Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh) từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/11/2021 để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, với các khẩu hiệu:

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

- Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

d) Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, cũng như tính chất đặc thù công việc Văn phòng là tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nên trong thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh tham gia 02 cuộc thi về tìm hiểu pháp luật với 37 lượt người tham gia.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Văn phòng năm 2021 đã bám sát các văn bản, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp; nội dung này được tiến hành thường xuyên và đồng bộ đã không ngừng phát huy tinh thần tìm hiểu pháp luật của công chức, người lao động; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho công chức, người lao động; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Công chức, viên chức, người lao động Văn phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị tốt, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên quá trình triển khai thực hiện công tác PBGDPL và thi hành pháp luật tại cơ quan luôn thuận lợi.

2. Hạn chế

Nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự phối hợp của một số phòng, ban, đơn vị có lúc chưa kịp thời, đầy đủ, chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022

1. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các kế hoạch, hướng dẫn PBGDPL của Sở Tư pháp.

2. Tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL của Trung ương và của Tỉnh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan.

3. Tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng, giữa công chức, viên chức, người lao động cơ quan với nhau, đảm bảo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả.

4. Tổ chức hưởng ứng hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan

Trên đây là Báo cáo công tác PBGDPL năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh, kính gửi Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tư pháp;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, CBTH;
- Lưu: VT, HCQT(hnb).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Xuân Duệ